



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
เรื่อง การรับสมัคร การเสนอชื่อ กำหนดการ และเกณฑ์น้ำหนักคะแนน  
ในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ตามที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
จะหมดวาระลงในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์  
แห่งประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การสรรหา  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
จึงแจ้งกำหนดการ ขั้นตอน และเกณฑ์น้ำหนักคะแนนในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เกณฑ์น้ำหนักคะแนนในการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ลำดับที่	หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ	คำอธิบาย	น้ำหนักคะแนน
๑	มีภาวะความเป็นผู้นำ มีแนวคิดในการสร้างและพัฒนาองค์กรและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำองค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน	พิจารณาจากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาวิทยาลัยของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาวิทยาลัยที่ดี และสามารถเป็นจริงได้	๕๕
๒	มีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านกำหนดนโยบายหรือการบริหารแผนงาน โครงการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	พิจารณาจากประสบการณ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา, บริหารรัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานของรัฐ สถาบันทางวิชาการ หรือบริษัทเอกชน	๑๕
๓	ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	พิจารณาจากประสบการณ์และการสัมภาษณ์	๑๕
๔	ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ	พิจารณาจากประสบการณ์และการสัมภาษณ์	๑๕
		คะแนนรวม	๑๐๐

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ลำดับที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
๑	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐	ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการ
๒	ประกาศรายละเอียดในการสรรหาผู้อำนวยการฯ	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐	วิทยาลัยนวัตกรรมการฯ และสำนักงานอธิการบดี เว็บไซต์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการฯและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
๓	รับสมัครและรับเสนอชื่อ	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ (ตามเวลาราชการ)	ยื่นเอกสารที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ สำนักงานนิติการ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี
๔	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๐	ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการฯ
๕	รับฟังการเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาวิทยาลัยจากผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑	ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๖	ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ	๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑	ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี
๗	รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเลือกผู้อำนวยการ	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑	ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการฯ

หมายเหตุ

๑. การสมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้ใช้เอกสารตามแบบ วนก.๐๐๑ และแบบ วนก.๐๐๓
๒. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้ใช้เอกสารตามแบบ วนก.๐๐๒ และแบบ วนก.๐๐๓